



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ดำเนินรับสมัครคัดเลือก
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศ ณ วันที่
๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการคัดเลือกประเมินบุคคล ในวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เสร็จ
สิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมิน
บุคคล เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ			
	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๐			
๑	นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ	สพป.อำนาจเจริญ	
	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๗			
๒	นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ	นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ	สพป.อำนาจเจริญ	
	ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๙			
๓	นางสาวกัญญ์ชิสสา ช่างชิง	นิติกร ระดับชำนาญการ	สพป.อำนาจเจริญ	

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ดังนี้

๑. สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๒. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจุจดาว ศิริวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ